

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ภาพประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พนักงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำ หลักเกณฑ์ตาม ประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการ ดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ การรณรงค์ร่วมต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE



วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคู ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองคู ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอรัปชั่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองคูให้เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของ ผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรม (Do's&Don'ts) ข้อควรท า ข้อไม่ควรทำและ การดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)